



# Nguồn Trợ giúp cho Gia đình Học sinh

## Chương trình MyTech của DPS

### Bắt Đầu

MyTech là gì?	Tôi có thể liên lạc với ai?
<ul style="list-style-type: none"> <li>MyTech là một chương trình của DPS được tài trợ bởi trái phiếu, qua đó bảo đảm <b>MỌI học sinh DPS đều có quyền sử dụng cả máy Chromebook do DPS cấp cho cá nhân và quyền truy cập Internet tại nhà</b> (thông qua máy hotspot hoặc tài trợ băng thông rộng, dựa trên nhu cầu và điều kiện hội đủ).</li> <li><b>Quyền tiếp cận công nghệ là quyền cơ bản</b> và là nhu cầu học tập, và mục tiêu của chúng tôi là giúp mỗi học sinh DPS đều có kiến thức hiểu biết về kỹ thuật số. DPS cam kết cho phép sự tự do trong việc dạy và học thông qua việc kết hợp nguồn hỗ trợ công nghệ và thư viện một cách toàn diện và đáp ứng về mặt văn hóa. Chương trình MyTech là một phần then chốt của nhiệm vụ này.</li> </ul>	<p>Đối với các sự cố về máy Chromebook của con quý vị xảy ra trong mùa hè, vui lòng liên lạc với Đường dây Hỗ trợ Công nghệ cho Học sinh và Gia đình của Ban Dịch vụ Công nghệ (DoTS) theo số <b>720-423-3163</b>.</p> <p><a href="#">Văn phòng Khuyến khích Gia đình và Cộng đồng Tham gia</a></p> <p><a href="#">Tìm trường con quý vị</a></p>

### Nguồn Trợ giúp cho Mùa hè 2022 và Năm học 2022-23

<p><a href="#">Các Câu hỏi Thường gặp về việc Mang Máy Chromebook Gia đình về Nhà</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Phiên bản bằng các ngôn ngữ khác</a></li> </ul>	<p>Văn bản này tóm tắt các yêu cầu về việc gửi thiết bị về nhà theo định dạng hỏi và đáp. Văn bản được dịch sang tất cả các ngôn ngữ quy định trong nghị quyết chấp thuận.</p>
<p><a href="#">Yêu cầu và Trách nhiệm về máy Chromebook của MyTech</a></p>	<p>Thông tin hữu ích về các yêu cầu và trách nhiệm đối với việc chăm sóc bảo quản máy chromebook của Học khu, ở trường và ở nhà.</p>
<p><a href="#">Nguồn trợ giúp Công Nghệ cho Phụ huynh</a></p>	<p>Các nguồn trợ giúp bổ sung xung quanh vấn đề sử dụng công nghệ để hỗ trợ việc học của con quý vị.</p>
<p><a href="#">Nguồn Trợ giúp Công dân Kỹ thuật số cho các Phụ huynh/Gia đình từ Mẫu giáo-lớp 5</a> <a href="#">Nguồn Trợ giúp Công dân Kỹ thuật số cho các Phụ huynh/Gia đình từ lớp 6-12</a></p>	<p>Đường liên kết đến Common Sense Media, là nơi duy nhất để tìm hiểu về cách hỗ trợ con em quý vị trong việc xây dựng các kỹ năng Công dân kỹ thuật số và năng lực để các em hành động có trách nhiệm khi ở trên mạng.</p>

= document = video = web page = course = tutorial = audio



DENVER  
PUBLIC  
SCHOOLS

Educational Technology  
and Library Services



# Nguồn Trợ giúp cho Gia đình Học sinh

## Chương trình MyTech của DPS

Mùa hè của Sora ([Tiếng Anh](#), [Tiếng Tây Ban Nha](#))

Thông tin về Sora, ứng dụng sách điện tử của DPS, kể cả thông tin chi tiết về cuộc thi đọc sách mùa hè!

### Nguồn trợ giúp và thông tin bổ sung

#### Thông tin

- Tất cả các học sinh từ lớp 2-5 đều nên mang máy Chromebook của mình từ trường về nhà mỗi ngày.
- Trong mùa hè, tất cả các học sinh từ Mẫu giáo-lớp 2 đều nên mang thiết bị về nhà, ngoại trừ trường hợp các em sắp rời Học khu hoặc chuyển sang một trường đặc quyền của DPS trong năm học 2022-2023.
- [Thỏa thuận MyTech](#) trong lúc đăng ký bao gồm các yêu cầu xung quanh vấn đề mang thiết bị về nhà. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn nhận thêm tài liệu bổ sung gửi đến gia đình quý vị, vui lòng xem các nguồn trợ giúp bổ sung ở bên dưới.

#### Nguồn Hỗ trợ

- [Chương trình phát thanh kỹ thuật số Podcast của MyTech](#) (các tập về việc học sinh tiểu học DPS mang máy vi tính về nhà)

= document   = video   = web page   = course   = tutorial   = audio